

สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ตร. ครั้งที่ ๒๙๐/๒๕๕๙
วันพุธที่ ๑๙ ต.ค.๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร.
ประธาน : พล.ต.ท.ธรรมศักดิ์ วิชาชาระ รรท.ที่ปรึกษา (กศ ๑)

ผู้สั่งการ	ข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ
<p>พล.ต.ท.ธรรมศักดิ์ วิชาชาระ รรท.ที่ปรึกษา (กศ ๑)</p>	<p>๑. กำชับหน่วยที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามวิทยุ ตร. ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๐๗.๓๓/๓๑๐๖ ลง ๑๘ ต.ค.๕๙ ให้ดำเนินการตามข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับ ตร. ในการประชุม สลธ.คสช. เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ ต.ค.๕๙ โดยเคร่งครัด</p> <p>๒. ให้ศูนย์เฝ้าระวังทางสื่อสังคมออนไลน์ รวบรวมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์และประเด็นที่เป็นภาพลักษณ์ของตำรวจทั้งในด้านดีและไม่ดี โดยเฉพาะภาพลักษณ์ในด้านดีของตำรวจให้ สท. ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ รวมทั้งให้ สท. ร่วมกับศูนย์เฝ้าระวังทางสื่อสังคมออนไลน์ ในการคิดรูปแบบการนำเสนอภาพลักษณ์ของตำรวจที่ได้ทุ่มเทและเสียสละในการดูแลรับใช้พระบรมวงศานุวงศ์อย่างใกล้ชิด ปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนด้วยความซื่อสัตย์ และรายงานผลการปฏิบัติให้ พล.ต.ท.ธรรมศักดิ์ วิชาชาระ รรท.ที่ปรึกษา (กศ ๑) (ผ่าน ศปก.ตร.) ทราบ</p> <p>๓. ชมเชย บช.ส. ในการจัดทำช่องทางการรับแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเฟสบุ๊คที่มีการหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ ในสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ประสานพื้นที่เพื่อดำเนินการสืบสวนขยายผลจับกุมโดยเร็ว รวมทั้งกำชับทุกพื้นที่ให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการกระทำการใด ๆ ที่สมควรหรือไม่สมควรกระทำในช่วงงานพระราชพิธีพระบรมศพนี้</p> <p>๔. ให้ สตม. ตท. และ ส.๓ ประสานการปฏิบัติและจัดระบบในการรายงานข้อมูลกรณีบุคคลสำคัญของต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย เพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพ โดยรายงานให้ผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. ในสายงาน (กศ) (ผ่าน ศปก.ตร.) ทราบ เพื่อผู้บังคับบัญชาจะได้พิจารณาสั่งการต่อไป</p> <p>ข้อสั่งการผ่านระบบการประชุมทางไกล</p> <p>- ให้ บช.ภ.๔ ร่วมกับ ภ.จว.กระบี่ เร่งรัดสืบสวนติดตามจับกุมคนร้ายร่วมกันฆ่า นายธนา พิศาล เสียชีวิตในพื้นที่ สภ.คลองท่อม กำชับตรวจสอบการเชื่อมโยงข้อมูลพูดคุยทางโทรศัพท์ และข้อมูลบุคคลในท้องถิ่น</p>	<p>ผบช.น. ภ.๑-๙ คชต. ก. ส. ตชต. และ ศปก.ตร.</p> <p>ผบช.ก. ผบก.ปอท. และ ผบก.สท.</p> <p>ผบช.น. ภ.๑-๙ คชต. ก. และ ส.</p> <p>ผบช.สตม. ผบก.ตท. และ ผบก.ส.๓</p> <p>ผบช.ภ.๔ ผบก.ภ.จว.กระบี่</p>

พ.ต.อ.


(วิสูตร คุ้มหมณี)

รอง ผบก.ผก.

นายตำรวจเวรอำนาจการ ศปก.ตร.